

# ใบ Sally D อาละวาดหนัก



6 ปีนานนับพันปีที่คนอเมริกาได้รู้จักโคคา (coca) ใบป่าก่เถี่ยวยามเมื่ออ่อนแล้ว และเมื่อไม่ถึง 100 ปีที่ผ่านมามนุษย์ก็สกัดสารจากใบไม้เนื้ออ่อนมาและเรียกชื่อว่าโคเคน (cocaine) ปัจจุบันคนในส่วนของโลกกำลังเรียนรู้การเสพใบไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าจะเป็นอันตรายหรืออาจเป็นตัวยามีอิทธิพลต่อโลกอย่างมาก นั่นก็คือ Salvia Divinorum สมุนไพรที่รุนแรงยิ่งในการสร้างภาพหลอน

คนอเมริกันในปัจจุบันเริ่มบ้าคลั่งเจ้าใบไม้ที่มีชื่อเล่นว่า Sally D หรือ Magic Mint กันอย่างกว้างขวาง ใครที่เปิด YouTube ดูคงจะเห็นวิดีโอคลิปของคนที่เกี่ยวข้องหรือสูบบใบไม้นี้เข้าไปแล้วจะออกอาการประหลาด เพราะเห็นภาพหลอนอย่างน่ากลัว

ปรากฏการณ์นี้ทำให้หลายรัฐในสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมออกกฎหมายควบคุมหรือห้ามเสพ เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตราย ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการว่าเท่ากับเป็นการปิดกั้นการวิจัย ซึ่งอาจค้นพบยาระงับความเจ็บปวดหรือยารักษาโรคที่สำคัญใหม่ของโลกอย่างน่าเสียดาย

Salvia Divinorum เป็นพืชล้มลุก หน้าตาไปทางสะระแทน ใบแมงลัก หรือใบกะเพรา เป็นพืชพื้นเมืองของเม็กซิโก เติบโตได้ง่ายทั่วทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ใบบ้านแรกก็น่าจะเติบโตได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Sally D หลุดรอดตาอึปปีในยุคทศวรรษ 60 ที่นิยมยา LSD ก็ถูกขาย ยาสร้างภาพหลอนต่างๆ เห็ดเมา ฯลฯ มาได้อย่างไรไม่แน่ชัด แต่มาปรากฏตัวชัดเจนในสหรัฐอเมริกาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และดูจะเป็นที่นิยมมากขึ้นเป็นลำดับ สามารถซื้อขายอย่างถูกกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตและบางร้านในสหรัฐอเมริกา แต่ดั้งเดิมพวกพอมดมดมมีพื้นเมืองของเม็กซิโกใช้ในพิธีกรรม เมื่อเสพเข้าไปไม่ว่าจากการเคี้ยว ซึ่งให้รสชาติขม หรือการเอาใบแห้งมาวนเป็นบุหรี่หรือหั่นใส่บ้องสูบ จะออกฤทธิ์อย่างรุนแรงทันที แต่จะมีผลอยู่ 3-5 นาทีเท่านั้น

ผู้เสพจะเห็นภาพหลอนต่างๆ นานา มีสีสันอย่างที่เราเรียกว่า Psychedelic ของพวกอึปปี (สีเขียวแดงเหลือง สดเป็นลายสลับดังที่มีคนเอามาทำเป็นลายผ้าปูที่นอนหรือกระเป๋) คล้ายอยู่ในฝัน บ้างก็เห็นตัวเองลอย

อยู่ในป่าหรือลอยไปตามลำน้ำ ผู้ใช้บอกว่ายคล้ายกับลอยออกจากร่างของตนเองเดินทางย้อนไปในอดีต

ประสบ การณ์ภาพหลอนเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างลึกเข้าไปในจิตของตนเอง และบางครั้งน่ากลัวมาก

**ผู้เขียน** ไม่เคยลองใช้และไม่เคยคิดว่าจะใช้เพราะแค่ยีนส์ที่มีอยู่ก็คิดว่ามีภพพร่องอยู่แล้วหลายตัว จึงไม่อยากให้ Sally เธอไปทำลายมันมากขึ้นอีก จึงเล่าได้เท่าที่คนอื่นบรรยาย สิ่งที่ทุกคนบอกตรงกันก็คือเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นรุนแรงและเป็นเวลาไม่นาน หลังจากเสพแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายราวกับผ่านการนวด มีความสุข ปลอดภัยจากความเจ็บปวด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเสพคือระดับความเจ็บปวดนี้แหละคือสิ่งที่นักวิชาการทั้งหลายตื่นเต็นว่าอาจเป็นสิ่งค้นพบใหม่ที่สำคัญ

ในปี 2002 Dr.Bryan Roth แห่ง University or North Carolina at Chapel Hill ค้นพบว่าสารในใบไม้ที่มีชื่อว่า Salvinonin A มีลักษณะที่มุ่งเน้นไปยังตัวรับตัวเดียวในสมอง (single receptor in the brain) หรือ the kappa opioid receptor สิ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้ก็คือ LSD นั้นเน้นไปที่ receptors ถึง 50 ตัว

Salvinonin A อาจมีใช้ตัวยาสำคัญในตัวของมันเอง แต่กระบวนการเคมีที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การค้นพบสารอื่นๆ ที่เป็นผลพวงต่อเนื่องก็เป็นได้

นักวิจัยระบุว่ามีหลักฐานของความเป็นไปได้ว่ามันอาจช่วยรักษาความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสมอง เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท อัลไซเมอร์ ฯลฯ ได้ และนี่คือประเด็นของความขัดแย้ง กล่าวคือถ้ากฎหมายทำให้การครอบครองและใช้ Sally D เป็นคดีอาญาแล้วงานวิจัยในเรื่องนี้ก็ลำบากขึ้นอีกเป็นอันมาก

นักวิจัยอ้างว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการใช้ Sally D ทำให้เกิดคิดฆ่าตัวตายหรือเกิดการเสพติด (ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นสารเสพติด)

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในสหรัฐอเมริกาไม่รอช้า ภาพใน YouTube กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการออกกฎหมายในหลายรัฐอยู่ในขณะนี้ มี 13 รัฐที่ห้ามใช้หรือควบคุม รัฐฟลอริดาออกกฎหมายลงโทษการครอบครอง การขายและใช้มีโทษจำคุกถึง 15 ปี แต่รัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นโทษไม่หนัก ฯลฯ

**สถิติ** ของภาครัฐในเรื่องนี้ที่เพิ่งออกมาเป็นครั้งแรกชี้ให้เห็นการแพร่กระจายของการใช้กันอย่างน่ากลัว คนอเมริกัน 1.8 ล้านคน ได้เคยใช้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จากตัวเลขนี้ 750,000 คน มีประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ช่วงอายุ 18-25 ปี มีการ

ใช้มากที่สุด ร้อยละ 3 ของจำนวนผู้อยู่ในช่วงอายุนี้  
เซฟ Sally D (ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้เป็นสองเท่าของ  
LSD และเทียบเท่ากับยาอีหรือ Ecstasy) ในหมู่นัก  
ศึกษามหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้ใช้ร้อยละ 7

ความอยากลอง อยากสนุกสนานโลดโผน ลองของ  
แปลกใหม่เมื่อเห็นภาพใน YouTube ตลอดจนราคา  
ของใบสดหรือแห้งและราคาสารสกัดอยู่ในระดับที่ไม่สูง  
เกินไป (สารสกัดอ่อนๆ ราคากรัมละ 5 เหรียญ ถ้าสาร  
สกัดแรงกว่าใบสด 100 เท่า ราคาตกกรัมละ 50  
เหรียญ) เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจาย  
ของการใช้ในหมู่นักหนุ่มสาวอย่างน่าวิตกในปัจจุบัน

ข้อขัดแย้งระหว่างอิสรภาพในการค้นคว้าวิจัยและ  
การควบคุมการใช้เพื่อหยุดการแพร่หลายราวไฟไหม้  
ป่า (ในไม่ช้าจะลามไปยังยุโรป และมาถึงเอเชียอย่าง  
แน่นอน) เป็นเรื่องน่าขบคิด ถึงแม้จะยังไม่มียุทธศาสตร์  
ของผลเสียทางสังคมและสุขภาพอย่างแน่ชัด แต่ก็เชื่อ  
ว่าจะมีอย่างแน่นอน เพราะทุกครั้งที่มนุษย์ขาดความ  
สามารถในการควบคุมตนเอง ขาดสติ แม้ในช่วงเวลา  
สั้นเพียงใดก็ตามล้วนนำมาซึ่งปัญหาทั้งสิ้น

เหล่า ฟีน โคเคน กัญชา ยาบ้า LSD ยาอี เห็ดเมา  
ยาเด และอีกสารพัดยาก็กำลังสร้างกันขึ้นมาฉวยหน้า  
ให้สติคิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นก็ถือว่าเลวร้ายพอ  
อยู่แล้ว เรากำลังจะมีสารโหล่นใหม่จากธรรมชาติเข้ามา  
สร้างความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพราะมันอาจนำมาทั้งปัญหา  
และประโยชน์ แก่มนุษยชาติ